

BỘ TÀI CHÍNH

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4665/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế đối với hàng
tiêu hủy

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010

Kính gửi : Bộ Công thương.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 2509/BCT-CNN ngày 15/3/2010 của Bộ Công thương về đề nghị không thu thuế nhập khẩu đối với nguyên phụ liệu gia công dư thừa tiêu hủy, Bộ Tài chính có ý kiến như sau :

1- Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn các Luật này thì hàng hóa nhập khẩu sau đó tiêu hủy tại thị trường Việt Nam không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu. Căn cứ quy định hiện hành cơ quan Hải quan đã thực hiện thu đủ thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tiêu hủy tại Việt Nam. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thu thuế nhiều doanh nghiệp đề nghị xem xét lại việc thu thuế do rất nhiều trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm dư thừa sau quá trình gia công sản xuất hàng xuất khẩu không có giá trị sử dụng hoặc do nguyên liệu, vật tư nhập về không đáp ứng được yêu cầu chất lượng nên doanh nghiệp phải đem tiêu hủy.

2- Để xử lý vướng mắc này, ngày 4/2/2010 Bộ Tài chính đã có công văn số 1687/BTC-TCHQ báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất hướng xử lý. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1091/VPCP-KTTH ngày 23/2/2010 của Văn Phòng Chính phủ yêu cầu các Bộ có ý kiến thống nhất biện pháp xử lý. Hiện nay Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Do nội dung phản ánh về thuế đối với hàng gia công dư thừa tiêu hủy nêu tại công văn số 2509/BCT-CNN của Bộ Công Thương nằm trong vướng mắc chung Bộ Tài chính đang tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ, vì vậy Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn chính thức sau khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng

Bộ Tài chính thông báo để Bộ Công Thương được biết . / *h*

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ. (10)



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đỗ Hoàng Anh Tuấn